



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวประกายพร รัตนนรเศรษฐ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๘๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุขสันต์ กิตติศุภกร)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวประกายพร รัตนนรเศรษฐ
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๘๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการ ยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาชั้นตำแหน่งในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ ปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๓๑๑๒๑๖๖๙๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๑</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวประกายพร รัตนนรเศรษฐ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๘๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไทรอยด์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนัก
การแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๗๖ ปี น้ำหนัก ๕๙ กิโลกรัม สูง ๑๕๕ เซนติเมตร ๑ ปีก่อน คลำได้ก้อน
ที่คอข้างขวา ไม่ได้รับการรักษาที่ใด ก้อนโตขึ้นเรื่อย ๆ ๔ เดือนก่อน ก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นจนหายใจไม่สะดวก
และมีอาการเหนื่อย มารักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แพทย์ส่งตรวจ FNA อ่านผลเป็น suspect ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีลักษณะเซลล์สงสัยเป็นมะเร็ง แต่ไม่ชัดเจน แพทย์จึงนัดผ่าตัดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทำผ่าตัด
ต่อมไทรอยด์ที่คอด้านขวา (Rt. Lobectomy) ส่งตรวจชิ้นเนื้อพบเป็นมะเร็งไทรอยด์ (Hurthle cell
neoplasm) แพทย์จึงนัดมาผ่าตัดไทรอยด์ (Completion Thyroidectomy) วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แรกได้รับสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๑ องศาเซลเซียส ชีพจร
๘๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๖๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท ปฏิเสธแพ้ยา
เพื่ออาหาร หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิงจึงรับไว้เป็นผู้ป่วยใน เลขที่ภายนอก ๑๒๕๖๐/๕๙ เลขที่ผู้ป่วยใน
๗๙๒๐/๕๙ ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการเจ็บป่วย ผู้ป่วยเคยผ่าตัดเพดานปากเมื่อ ๑๐ ปีก่อน และเคยผ่าตัด
ต่อมไทรอยด์ที่คอด้านขวา (Rt. Lobectomy) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ป่วยรับรู้ข้อมูล เข้าใจ และ
ยอมรับการผ่าตัด หลังจากนั้นดำเนินการเยี่ยมตามกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยระยะผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับ
การผ่าตัดไทรอยด์ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. ผู้ป่วยได้รับการดูแลทั้ง ๓ ระยะ คือ
ก่อนผ่าตัดได้เยี่ยมก่อนผ่าตัดเพื่อประเมินความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จากการพูดคุยกับผู้ป่วยและ
ญาติพบว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดและกลัวการผ่าตัด ขาดความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวก่อน ขณะและ
หลังผ่าตัด จึงได้ให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติตัวเรื่องผ่าตัดไทรอยด์ ขณะผ่าตัดผู้ป่วยได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องเกี่ยวกับการชั่ง การผ่าตัดถูกคน ถูกข้างถูกตำแหน่ง การพยาบาลผ่าตัดโดยยึดหลักปราศจาก
เชื้อ รวมถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดทั้งก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด เสร็จผ่าตัดผู้ป่วยมีความ
ปลอดภัยจึงส่งผู้ป่วยไปห้องพักฟื้นร่วมกับวิสัญญีพยาบาล ผู้ป่วยยังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในเรื่อง
การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดที่ถูกวิธี ได้แก่ การดูแลแผลผ่าตัดไม่ให้โดนน้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตลอดทั้งดูแล
ภาวะไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัด จัดให้อุ่นในท่าศีรษะสูง เพื่อช่วยให้การดั่งรังของแผลลดน้อยลง
ระมัดระวังไม่ให้สาย drain เลื่อนหลุด การให้คำแนะนำในการดูแลบาดแผลการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน แนะนำ
ให้รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีมาก ๆ เช่น นม ผักใบเขียว ปลาเล็กปลาน้อยต่าง ๆ เป็นต้น
เพื่อเพิ่มปริมาณแคลเซียมในร่างกาย การรับประทานยาให้ครบตามแพทย์สั่ง การมาตรวจตามนัด และการมา
รับการรักษาที่ต่อเนื่องไม่หยุดยาเอง ผู้ป่วยเข้าใจดี รวมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลทั้งหมด ๔ วัน

ทำการเยี่ยมประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ๑ ครั้ง และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด ๑ ครั้ง พบปัญหาทางการพยาบาลทั้งหมด ๗ ข้อ ปัญหาทางการพยาบาลทั้งหมดได้รับการแก้ไข แพทย์ได้ประเมินผลการรักษาไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดทำแผนการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดไทรอยด์

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด การปฏิบัติตัวก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด แก่ผู้ป่วยและญาติ
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะ และหลังผ่าตัด ได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติต่อการผ่าตัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด ลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
๓. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการของห้องผ่าตัด
๔. เป็นการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์